



## บันทึกข้อความ

กตร.
เลขที่..... ๖๒๗
วันที่..... ๑๑ ก.ค. ๖๐
เวลา..... ๑๔.๐๕ น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ๕๕๕ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รังจรูจ)

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง  
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.  
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p><b>“วันที่ ๔ กรกฎาคม” วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</b></p> <p>วันที่ ๔ กรกฎาคม เป็นอีกวันสำคัญของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้เป็น “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ของพสกนิกรชาวไทยทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา พระองค์ทรงมีผลงานดีเด่นระดับโลกในสาขาสารเคมีก่อบะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม โดยได้ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกคน ในโอกาสสำคัญยิ่งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมเกล้า น้อมกระหม่อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณและร่วมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยั่งยืนนาน พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไป</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p><b>วันที่ ๑ กรกฎาคม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”</b></p> <p>ปีนี้ครบรอบ ๑๐๖ ปี “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมสำคัญเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย” และแสดงความจงรักภักดี อย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ อย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดจนรัชสมัยของพระองค์จนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งองค์การลูกเสือโลกได้ถวายพระเกียรติยศโดยทูลเกล้าถวายตำแหน่ง “หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ” พร้อมทั้งเครื่องหมาย “วูดแบดจ์” สี่ท่อนกิตติมศักดิ์และทูลเกล้าถวายตำแหน่ง “องค์อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์” ขององค์การลูกเสือโลก พร้อมทั้งทูลเกล้าถวาย “เหรียญสดุดีลูกเสือโลก” (Bronze Wolf) นับเป็นเกียรติประวัติของคณะลูกเสือแห่งชาติสืบไป</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ในการนี้ ขออัญเชิญพระบรมราชาวาทเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินตรวจพลสวนสนามในพิธีทบทวนคำมั่นสัญญา การชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ความตอนหนึ่งว่า "...ข้าพเจ้าขอถือโอกาสเตือนลูกเสือทั้งหลายว่า จงยึดมั่นในคำขวัญของลูกเสือที่ว่า 'เสียชีพอย่าเสียสัตย์' หมายความว่าเมื่อได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะทำอะไรแล้วต้องทำเหมือนปากพูดทุกอย่าง ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าใคร่ขออย่าว่า ขอให้ลูกเสือทุกคนจงสำนึกมั่นอยู่ในเกียรติหน้าที่ และจงเป็นพลเมืองดีของชาติ กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยศีลธรรม จรรยา มารยาทอันดีงาม เป็นผู้มีสุขภาพและอนามัยสมบูรณ์ มีความรู้ ความสามารถในการงาน และรู้จักเสียสละที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตลอดจนประเทศชาติของตน จงจำไว้ว่าอนาคตของชาติจะเจริญรุ่งเรืองหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับเยาวชนเช่นท่านทั้งหลายนี้ ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า..." ทั้งนี้ เพื่อให้คณะลูกเสือไทยและปวงชนชาวไทยได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม ในการสืบสานพระราชปณิธานสืบต่อไป</p> <p>งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ นี้ นับว่าเป็นโอกาสสมทวมงคลในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฐานะที่ทรงเป็น "ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ" เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิต์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ "ทรงพระเจริญ"</p> <p>กิจกรรม "ลูกเสือ - เนตรนารี" สำหรับเยาวชน หรือ "ลูกเสือชาวบ้าน" สำหรับประชาชนทั่วไปในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้ถึงพร้อมทั้งด้านคุณธรรมและอุดมการณ์รักชาติ อันเป็นพื้นฐานสำคัญของ "พลเมืองดี" ของชาติ โดยจะต้องเป็นผู้ที่รู้หน้าที่ มีวินัยและเสียสละเพื่อส่วนรวม กิจกรรมในวงการลูกเสือไทย เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เพิ่มเติมจากการสอนในตำรา ณ ห้องเรียนปกติ และที่ขาดไม่ได้ ก็คือ "ความรู้รอบตัวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ซึ่งมีส่วนสำคัญในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอก อีกทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างมีภูมิคุ้มกันที่ดี</p>	
๓	<p><b>"ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ"</b></p> <p>ไม่ว่าจะเป็นคนไทย ๑.๐ ๒.๐ ๓.๐ หรือ ๔.๐ ก็ตาม เราต่างต้องพัฒนาตนเอง อยู่เสมอ จะพัฒนาตนเองไปในทิศทางใดและอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศหลายอย่าง เราจะต้องเป็นผู้เลือกที่จะทำ ที่จะเป็นให้ได้ เพื่อประโยชน์</p>	สน.สก. ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง
	<p>และความสุขของแต่ละคน วันนี้ประเทศไทยมาถึงจุดเปลี่ยนในหลายมิติ โดยเฉพาะ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ” ที่มุ่งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทของโลกที่เป็นพลวัต เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้นำและนโยบายของประเทศมหาอำนาจ ดุลอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อในทุกมิติโดยรวมและวิถีชีวิตของทุกคน รวมทั้งแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเหล่านี้ เป็นต้น ทั้งนี้ หากเราไม่ปรับตัวย่อมจะส่งผลกระทบในวงกว้าง เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. การแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)</li><li>๒. การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รัฐบาลได้ยกระดับให้เป็น “วาระแห่งชาติ” เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน และส่งผลกระทบรุนแรงทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ปัญหาเรื้อรังของประเทศให้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร อัยการ ศาล ต้องช่วยกันขจัดวงจรการค้ามนุษย์ออกจากบ้านเมืองของให้ได้ รัฐบาลจะเข้มงวด ลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามคดีทุกคดี โดยผู้ที่ไม่สามารถทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพหากมีการเรียกรับผลประโยชน์ จะต้องมีการปรับย้าย สอบสวน ในทันที เมื่อพบว่ามีการกระทำผิดจริงต้องมีโทษทั้งทางอาญาและทางวินัย ไล่ออก ปลดออก ขอเตือนไว้ก่อน</li></ol> <p>ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคปัจจุบันเราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง “ระดับยุทธศาสตร์” อย่างน้อย ๔ ประการ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. เปลี่ยนการพัฒนาที่เน้นแข่งขันดักดวง มาเป็นการเพื่อแบ่งปัน เติบโตไปด้วยกัน โดยใช้จุดแข็งของไทยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ในการเชื่อมโยง “ห่วงโซ่อุปทาน” จากภายในประเทศ แล้วขยายไปสู่ต่างประเทศ</li><li>๒. เปลี่ยนการมองระยะสั้น เป็นการมองระยะยั่งยืนอย่างมียุทธศาสตร์ โดยเน้นการลงทุนเพื่ออนาคต ยอมเป็นหนี้ในวันนี้เพื่อกำไรในวันหน้าเพราะเป็นหนี้ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าในอนาคตไม่เกินกรอบของเพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้</li><li>๓. เปลี่ยนการผลิตที่เน้นปริมาณ มาสร้างมูลค่าเพิ่ม และเปลี่ยนจากการพึ่งพามาเน้นการพึ่งตนเอง โดยให้ความสำคัญกับ ๔ เรื่อง คือ วิทยาการ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภายในประเทศ และดึงดูดมันสมองจากนอกประเทศในส่วนที่เราขาดเข้ามาเติมเต็มหรือเริ่มต้น เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ นำไปสู่การผลิตและการสร้างแบรนด์ไทย ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาญชาวบ้าน หรือสินค้า GI ที่ปกป้องที่มาทางภูมิศาสตร์</li><li>๔. เปลี่ยนจากธรรมาภิบาล ให้เป็นวาระเพื่อชาติ และเปลี่ยนจากคอร์รัปชันเป็นโปร่งใส ตรวจสอบได้ ที่ไม่เพียงเน้นการปฏิรูประบบบริการของหน่วยงานราชการ ให้สามารถรองรับนโยบายอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ขจัดอุปสรรค หรือ Ease of</li></ol>	

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กองที่ รับผิดชอบ
	<p>doing business ใน ๒ ปีที่ผ่านมารัฐบาลนี้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเปิดช่องให้มีการร้องเรียน แจ้งเบาะแสผ่าน OSS และสายด่วนต่าง ๆ มีการออกกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต เช่น พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และการกำหนดราคากลาง รวมทั้ง เพื่อรักษาวินัยการเงิน การคลัง เช่น พ.ร.บ.งบประมาณและวินัยการคลัง ริเริ่มการใช้ “สัญญาคุณธรรม” (IP) และโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (COST) เพื่อลดความเสียหายจากการคอร์รัปชันและเน้นการมีส่วนร่วม การพัฒนาใด ๆ หากบกพร่องในการป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งได้อย่างถาวร เพราะโครงสร้างมี “สนิมที่เนื้อใน” แล้วตั้งแต่ต้น หากใครมีข้อมูลให้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ไปที่นายกรัฐมนตรีได้โดยตรง ในทันที ทุกอย่างจะเก็บเป็น “ความลับ” แต่จะไปดำเนินการต่อสู้เรื่องทุจริต วันนี้ทุกคนคงต้องรับรู้และเข้าใจว่า “เราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกได้” เพราะโลกกำลังจับตามองเราอยู่ ดังนั้น เราจะต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง “ครั้งใหญ่” ของประเทศเพื่อไม่ให้เกิดอาการ เหมือน “ปลาช็อคน้ำ” อีก ซึ่งในครั้งนี่จะเป็นก้าวอย่างเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญตามนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐”</p>	
๔	<p><b>วันที่ ๒๖ มิถุนายน “วันสุนทรภู่”</b> วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันสุนทรภู่” ผู้ซึ่งได้รับยกย่องเป็น “กวีเอก” แห่งรัตนโกสินทร์ และบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การ UNESCO เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ประจำเดือน ได้เขียนกลอนให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติร่วมกับพี่น้องประชาชนด้วย ดังนี้ คำว่า “ปวงชนชาวไทย” นั้นใหญ่ยิ่ง สร้างทุกสิ่ง ย่อมได้ ดั่งใจหวัง หากช่วยกัน ส่งเสริม เพิ่มพลัง ไม่อ้ายยัง พัฒนา ให้อยั่งยืน ที่ผ่านมา หลายอย่าง เป็นปัญหา ช่วยกันพา ช่วยกันนำ ช่วยฝ่าฝืน ฝ่ากระแส น้ำเชี่ยวกราก ที่กล้ำกลืน ปลุกกันตื่น หลับไหล ให้ก้าวเดิน อย่าหวั่นไหว ท้อถอย อุปสรรค อย่าเว้นวรรค วางงาน หรือห่างเหิน ข้าราชการ ทุกฝ่าย อย่าเพลิดเพลिन ทำกำเกิน ประชาชน ไม่สุขใจ ทำกฎหมาย ทุกอย่าง ให้ออกคอบ มีคำตอบ ประชาชน ให้อุ่นใจ ทั้งยาก ดี มี จน จะไซใคร คือ “คนไทย” ที่เรา ต้องดูแล</p>	ทุกสำนัก/กอง

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล  
ฝ่ายนโยบายและแผน  
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง